



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### แพทย์-นศ.แพทย์ เดินตามรอยบาทพระบรมราชชนก





น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ในฐานะทรงเป็นผู้บุกเบิกและทรงวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุข ก่อให้เกิดการปฏิรูประบบการศึกษา นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการป้องกันและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยความร่วมมือของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ขอนแก่น, ศิริราชพยาบาล และม.เชียงใหม่ จัด “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 120 ปี แห่งการพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ที่แสดงเนื้อหา เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระบิดาแห่งการศึกษา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และหมอเจ้าฟ้า

ในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ พร้อมพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ดีเด่นประจำปี 2555 รางวัลบัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554 และผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน **ผู้ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2555 นพ.รัฐพร บำรุงผล แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ** ปัจจุบันปฏิบัติราชการที่ รพ.ร้อยเอ็ด เผยเคล็ดลับการเรียนว่า ควรแบ่งเวลาให้ถูก ใช้เทคนิคไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือมากแต่ให้อ่านวันละนิด ทบทวนการเรียนในแต่ละวันทำให้มีเวลาว่างไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ทำให้รู้สึกเครียดกับการเรียน รวมถึงถ้ามีความสุขกับการเรียนก็ยิ่งทำให้รู้สึกสนุกและเรียนได้ดี ส่วนการปฏิบัติงานยึดหลักพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า **“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง”** เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน

รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2555 ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวิฑูล ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม รพ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เผยว่า การเรียนทันตแพทย์เป็นเรื่องยากต้องใช้ความอดทน แต่ถ้ามีความชอบในศาสตร์ที่เรียนทุกอย่างก็ผ่านไปได้ เมื่อเรียนจบเลือกไปทำงานในถิ่นทุรกันดาร เพราะเห็นว่ายังด้อยโอกาสจึงอยากเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือจากความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ รางวัลที่ได้รับถือเป็นความภาคภูมิใจที่กลายเป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน หนึ่งในสี่ผู้ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าฯ วันชัย วิไลสกุลนาม เผยว่า เลือกเรียนแพทย์เพราะต้องการตอบแทนพระคุณในหลวง ประเทศชาติและแผ่นดิน เงินที่ได้มาจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ตามความจำเป็นจะตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในชีวิตเพื่อเป็นแพทย์ออกมารับใช้ประชาชนโดยไม่เลือกเชื้อชาติวรรณะ และจะยึดหลัก “เอาใจเขามาใส่ใจเรา รักษาผู้ป่วยเสมือนเป็นพ่อแม่เป็นญาติของตัวเอง”

